



สรุปมติการประชุม  
คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  
ครั้งที่ 7/2558

วันศุกร์ที่ 4 กันยายน 2558 เวลา 14.00 – 16.30 น.

ณ ห้องประชุมพจนสาร หน่วยประสานงาน มทส. – กทม. อาคารพญาไทพลาซ่า ชั้น 22 กรุงเทพมหานคร  
และ ห้องประชุมบรรณสารสาธก อาคารบรรณสาร 2 ชั้น 3 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

วาระที่ 1.1 เรื่องประธานแจ้งทราบ

วาระที่ 1.2 มติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ครั้งที่ 4/2558

(ประชุมเมื่อวันจันทร์ที่ 27 กรกฎาคม 2558)

มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม

วาระที่ 2.1 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน ครั้งที่ 6/2558

(ประชุมเมื่อวันศุกร์ที่ 17 กรกฎาคม 2558)

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมตามที่ฝ่ายเลขานุการฯ เสนอ โดยไม่มีข้อแก้ไข  
เพิ่มเติม

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง

วาระที่ 3.1 เรื่องสืบเนื่อง

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

วาระที่ 4.1 ขอความเห็นชอบรายงานการเงินของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ไตรมาสที่ 3  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ

1. กรณีคณะกรรมการบริหารหน่วยวิสาหกิจมีข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ  
หน่วยวิสาหกิจควรชี้แจงแนวทางแก้ไขปรับปรุงและนำเสนอประกอบ  
รายงานการเงินของวิสาหกิจต่อคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน
2. มหาวิทยาลัยควรพิจารณาทบทวนแหล่งรายได้จากหน่วยงานต่าง ๆ ใน  
มหาวิทยาลัย เพื่อปรับปรุงให้สอดคล้องกับสถานการณ์ เช่น ค่าหอพัก  
นักศึกษา เป็นต้น
3. หน่วยวิสาหกิจควรมีบทบาทในการช่วยสนับสนุนมหาวิทยาลัยให้มากขึ้น

4. มหาวิทยาลัยควรจัดทำประมาณการงบกระแสเงินสด ระยะ 5 ปี ประกอบการพิจารณารายงานการเงินของมหาวิทยาลัย
5. ด้วยโรงพยาบาลมีผลการดำเนินงานโดยเฉพาะรายรับไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนด มหาวิทยาลัยต้องสนับสนุนเงินเพื่อใช้ในการดำเนินงานของโรงพยาบาล ทำให้มีผลกระทบต่อสภาพคล่องของมหาวิทยาลัย หากมีความจำเป็นในการเพิ่มสภาพคล่องด้านการเงินของมหาวิทยาลัย ให้พิจารณาใช้จ่ายเงินจากเงินฝากหรือเงินอื่น ๆ ที่มหาวิทยาลัยดูแลเป็นลำดับแรกก่อน สำหรับเงินลงทุนกองทุนส่วนบุคคลจะเป็นลำดับถัดไป เพื่อมิให้กระทบต่อการบริหารเงินกองทุนของ บลจ. และชื่อเสียงของมหาวิทยาลัย

**มติที่ประชุม** เห็นชอบรายงานการเงินของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ตามเสนอ โดยให้มหาวิทยาลัยรับข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ เพื่อดำเนินการต่อไป

**วาระที่ 4.2** ขออนุมัติรายการงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ที่มีภาวะผูกพันเบิกจ่ายข้ามปี เหลื่อมปี และขยายเวลา

**มติที่ประชุม** เห็นชอบรายการงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ที่มีภาวะผูกพัน เบิกจ่าย ข้ามปี เหลื่อมปีและขยายเวลา ตามเสนอ และนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบต่อไป

**วาระที่ 4.3** ขออนุมัติรายการงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

**ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ**

1. รายรับจากการจัดการศึกษาเพิ่มขึ้นค่อนข้างมาก หากรายรับดังกล่าวมาจากจำนวนนักศึกษาที่เพิ่มขึ้น ให้ความระมัดระวัง เนื่องจากหลายมหาวิทยาลัย จำนวนนักศึกษามีแนวโน้มลดลง
2. หากจัดทำงบประมาณแบบสมดุล และสามารถบริหารงบประมาณได้อย่างมีประสิทธิภาพ มหาวิทยาลัยจะมีเงินเหลือจ่ายกลับมาเพื่อเป็นเงินสะสมและหาผลประโยชน์ได้
3. มหาวิทยาลัยควรหารายได้จากทรัพย์สินที่มีอยู่ให้มากขึ้น เช่น วิสาหกิจเชิงรุกและการปรับค่าหอพักนักศึกษา เป็นต้น

**มติที่ประชุม** เห็นชอบงบประมาณมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 สำหรับการจัดสรรงบประมาณของรัฐให้เป็นไปตามที่ปรากฏในพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

**วาระที่ 4.4** ขออนุมัตินำส่งเงินคงเหลือของเทคโนโลยีธานีคืนให้กับมหาวิทยาลัย ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2547 - 2556

**ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ**

เทคโนโลยีธานี ควรคิดค่าบริการเมื่อหน่วยงานภายในมาใช้บริการ และควรจัดทำเป็นประกาศที่ชัดเจน

**มติที่ประชุม** อนุมัติการนำส่งเงินคงเหลือของเทคโนโลยีธานีคืนให้กับมหาวิทยาลัย ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2547 - 2556 จำนวนเงิน 20,725,592.63 บาท

(ยี่สิบล้านเจ็ดแสนสองหมื่นห้าพันห้าร้อยเก้าสิบสองบาทหกสิบสามสตางค์) ตามเสนอ และเห็นชอบจัดสรรงบประมาณ เพื่อปรับปรุงอาคารสุรพัฒน์ จำนวนเงิน 19,200,000 บาท (สิบเก้าล้านสองแสนบาทถ้วน) ตามรายการที่เสนอ โดยมอบฝ่ายวางแผนบรรจุเป็นงบประมาณรายจ่ายของมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ก่อนเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป

วาระที่ 4.5 ขอความเห็นชอบ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วย กองทุน การศึกษา สาขาวิชาวิศวกรรมพอลิเมอร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี พ.ศ. 2558

มติที่ประชุม เห็นชอบร่างระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วย กองทุนการศึกษา สาขาวิชาวิศวกรรมพอลิเมอร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี พ.ศ. 2558 ตามเสนอ

วาระที่ 4.6 ขออนุมัติ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เรื่อง หลักเกณฑ์การให้ ทุนการศึกษา “มทส. ศักยภาพจิต” แก่นักเรียนที่มีศักยภาพสูงและหรือมีผลการเรียนดี พ.ศ. 2558

มติที่ประชุม อนุมัติร่างประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เรื่อง หลักเกณฑ์การให้ ทุนการศึกษา “มทส. ศักยภาพจิต” แก่นักเรียนที่มีศักยภาพสูงและหรือมีผล การเรียนดี พ.ศ. 2558 ตามเสนอ

วาระที่ 4.7 ขออนุมัติ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราการ จัดสรรผลประโยชน์ในงานที่มีลิขสิทธิ์การจัดพิมพ์ตำรา หนังสือและผลงานทางวิชาการ ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558

มติที่ประชุม อนุมัติร่างประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราการ จัดสรรผลประโยชน์ในงานที่มีลิขสิทธิ์การจัดพิมพ์ตำรา หนังสือและ ผลงานทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 ตามเสนอ

วาระที่ 4.8 ขออนุมัติให้ผู้ไม่ปฏิบัติตามสัญญาหรือข้อตกลงเป็นผู้ที่ทำงาน

มติที่ประชุม อนุมัติให้ ห้างหุ้นส่วนจำกัด แสงเสรีก่อสร้าง เป็นผู้ไม่ปฏิบัติตามสัญญาหรือ ข้อตกลงเป็นผู้ที่ทำงาน และนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบต่อไป

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ

วาระที่ 5.1 กำหนดการประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน ครั้งที่ 8/2558

มติที่ประชุม เห็นชอบกำหนดการประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน ครั้งที่ 8/2558 ในวันศุกร์ที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2558 เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป หากมหาวิทยาลัย ไม่มีระเบียบวาระการประชุมเพื่อพิจารณา ให้เลื่อนการประชุมไปในคราวถัดไป



(อาจารย์ ดร. วุฒิ ด่านกิตติกุล)

รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร

กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน